

ร.ย.ันสอบครูผู้ช่วยเดือนกันยายนนี้ โปรงใส เร่งบรรจุให้ทันเทอมสอง

นำเสนอเมื่อ : 2 ส.ค. 2558

ร.ย.ันสอบครูผู้ช่วยโปรงใส เร่งบรรจุให้ทันเทอมสอง ขอบคุณผู้ประกอบการตริงราคา

“ไก่อู” แจงเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 8 พันอัตรา แก้ปัญหาขาดแคลน สมัคร ก.ย.สอบ ต.ค. เร่งบรรจุให้ทันภาคเรียนที่ 2 ยอนที่ผานมามีช่องโหว่ทุจริตสอบ สั่ง ศธ.กำหนดวิธีสอบใหม่ ให้สอบวันเดียวกัน ผู้สมัครสอบได้เขตเดียว เผยนายกข อยากรให้คนดี-เก่งสมัครแยะๆ ย่าสอบโปรงใส ขอขอบคุณประกอบการรวมมือตริงราคาสินค้าจำเป็น หากขอขึ้น พณ.จะคุยเป็นรายๆ

วันนี้ (30 ก.ค.) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย สั่งกักต้งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จำนวน 8,000 อัตรา ว่าเป็นการเปิดสอบบรรจุเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู โดยครูผู้ช่วยจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการระดับช้ 3 และเมื่อทำงานครบ 2 ปี ก็มีสิทธิเลื่อนวิทยฐานะเป็นตำแหน่งครูต่อไป โดยจะเปิดสมัครสอบในช่วงเดือนกันยายน สอบในช่วงเดือนตุลาคม และจะพยายามประกาศผลสอบให้ทันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วยให้ทันในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานี้

ทั้งนี้ การสอบบรรจุที่ผานมามีเรื่องร้องเรียนตลอดจนปัญหาหลายประการทำให้ไม่สามารถบรรจุครูได้ครบตามอัตราที่ขาด แคลน อาทิ หลักเกณฑ์เดิม แมจะสอบวันเดียวกันแต่เปิดโอกาสให้สมัครสอบหลายพื้นที่ ทำให้เกิดการรับจ้างเขาสอบแทน จนคนเดียวมีชื่อสอบติดหลายแห่ง

“ที่ผานมาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันมีช่องโหว่ เอื้อให้เกิดการทุจริต และปัญหาความไม่โปรงใสต่างๆ ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและต้องการพัฒนาท้องถิ่น อาจไม่สามารถสอบเขาสู่ระบบได้ รัฐบาลจึงได้มีการทบทวนจุดอ่อนของการเปิดสอบที่ผานมาและมอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุใหม่ เพื่อให้เกิดความโปรงใสที่สุด”

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยให้รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการ แลวมอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่เห็นสมควรเป็นผู้ดำเนินการออกขอสอบตามหลักสูตรที่กำหนด กำหนดวันสอบของทุกเขตในวันเดียวกัน และผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงเขตเดียว

สำหรับการสอบแบ่งเป็น ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป อุดมการณ์ของความเป็นครู จำนวน 150
คะแนน ภาค ข. ความรู้ ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน ภาค ค.
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 50 คะแนน

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ท่านฝากไปยังผู้ตั้งใจอยากทำหน้าที่ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เด็กไทยว่า ขอให้คนเก่ง คนดี
คนมีใจรักในวิชาชีพครูมาสอบครั้งนี้กันมากๆ
เชื่อว่าระบบการสอบรูปแบบใหม่จะมีความโปร่งใสและให้ความยุติธรรมกับทุกคน อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ
และท่านกำชับให้การสอบครั้งนี้ต้องโปร่งใส ตรงไปตรงมา และเป็นธรรม ห้ามมีการทุจริตโดยเด็ดขาด”
พล.ต.สรรเสริญระบุ

พล.ต.สรรเสริญเผยต่อถึงแนวทางการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนว่า
กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้า จำนวน 205
รายการซึ่งจำเป็นต้องการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชน ทั้งหมดอาหาร และของใช้ ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน
รวมทั้งขอความร่วมมือฟู้ดคอร์ตให้มีรายการอาหารอาหารจานเดียวปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน 25 บาท
ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน เพื่อไม่สร้างภาระต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยส่วนรวม
และเชื่อว่าอัตราราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ทรงตัวในระดับต่ำช่วยให้ต้นทุนของผู้ประกอบการไม่เพิ่มสูงขึ้น

“ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
และเห็นประโยชน์ความจำเป็นในภาพรวมของประเทศที่ยังต้องฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก อย่างไรก็ตาม
หากมีสินค้ารายการใดที่ผู้ประกอบการคิดว่าจำเป็นต้องขอปรับราคา ทางกระทรวงพาณิชย์จะเชิญมาเจรจาเป็นรายๆ
ไป”

รายงานสินค้าควบคุม 205 รายการ เช่น ข้าวสารบรรจุถุง ไก่สด ไข่ไก่ เนื้อโค สุกรชำแหละ นมผง
นมสด น้ำตาล เกลือ น้ำมันพืช ปูนซีเมนต์ กระจกเบื้อง สังกะสี เหล็กเส้น เป็นต้น

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558](#)